



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโขงเจียม อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐-๔๕ ๙๕๙๖๖๑

ที่ อบ.๐๐๓๓.๐๐๑/๒๑๑๓ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเผยแพร่ประกาศแนวทางและมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) โรงพยาบาล
โขงเจียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม

ด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยง จึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุก องค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง การทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมา ใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่ม ภาระงานแต่อย่างใด

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียม ได้จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSS เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย หรือแม้กระทั่งเพื่อ ไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ขึ้น จึงได้จัดทำประกาศแนวทางฯ และมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยง การทุจริต) โรงพยาบาลโขงเจียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติและขอ อนุญาตเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและระบบ MITAS เพื่อให้ทราบและยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในประกาศและอนุญาตเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของ หน่วยงานต่อไป

(นางกมลพรรณ เนวลา)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม
-เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวรยุทธ เลิศแล้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุญาต/ดำเนินการ

(นายสิทธิพงษ์ อุ่นทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม